



Tô Lâm Phải Bỏ Lịch Sử Việt Nam Khi Gặp Tập Cận Bình

Linh Linh

Trong bài viết chào mừng Tập Cận Bình của Tô Lâm, người dân vô cùng phẫn nộ bởi thái độ trơ trẽn, phủ bỏ lịch sử của đất nước và sự hi sinh của cha ông chỉ để làm vui lòng chủ tịch nước Trung Quốc. Theo đó, trong bài viết có những đoạn văn như:

"75 năm qua, hòa bình, hữu nghị và hợp tác phát triển luôn là dòng chảy chính trong quan hệ giữa hai nước; Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn và hiệu

quả của Nhân dân Trung Quốc trong các giai đoạn lịch sử".

Như vậy, đối với Tô Lâm thì những cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, trận chiến Gạc Ma năm 1988, tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò của Trung Quốc và vô số lần đánh đập tàn bạo ngư dân Việt trên biển Đông... tất cả đều không "nằm trong dòng chảy chính", hay nó là "sự giúp đỡ to lớn của Trung Quốc trong các giai đoạn lịch sử"?

Lâm sẵn sàng phủ bỏ quá khứ đau thương của quân và dân Việt Nam trong các giai đoạn chiến đấu chống giặc Tàu, xoá sạch tên tuổi của bao ông cha đã ngã xuống trước họng súng của chúng, chỉ để làm hài lòng Tập Cận Bình - tên lãnh đạo mà cả thế giới căm ghét vì sự độc tài và tàn ác vô cùng. Trong mắt Tô Lâm, những sự kiện lịch sử đó sẽ không làm ảnh hưởng đến "tinh hữu nghị" của hắn và Tập Cận Bình, có chăng đó cũng chỉ là những bất đồng không nhỏ đáng có thôi sao?

Linh Linh

Ông Tập Cận Bình Sẽ Bàn Chuyện Gì Với Ông Tô Lâm?

BBC

Tính cả chuyến đi lần này, ông Tập Cận Bình đến Việt Nam lần thứ 4 trên cương vị Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc. Ở ba lần trước, ông Tập đến khi ông Nguyễn Phú Trọng còn ngồi ghế Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Lần thứ 4 này, chủ nhân chiếc ghế quyền lực đó là ông Tô Lâm.

Không ít người cho rằng ông Tập Cận Bình đã xây dựng được một mối quan hệ khá gắn bó với ông Nguyễn Phú Trọng, trong khi đó, với ông Tô Lâm, dường như *vẫn còn những lo ngại*. Đường lối cải cách, đặc biệt là việc thúc đẩy kinh tế tư nhân, coi đó là động lực của phát triển mà ông Tô Lâm cố xúy được đánh giá là táo bạo, cộng thêm đó là cuộc cách mạng tinh gọn.

Nhưng cũng có chuyên gia nhận xét ông Tô Lâm "phần nào *mô phỏng bản thân theo ông Tập Cận Bình*". Thực hư chuyện này như thế nào?

Điều đáng nói là chuyến thăm của ông Tập diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lại xuống nước với các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Chủ đề nóng hổi sẽ là thương mại, và đầu tư.

Nhưng còn một nhức nhối dai dẳng thu hút sự quan tâm: Biển Đông?

Họ sẽ bàn chuyện gì?

